

Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2024, Trường THCS Giang Biên phối hợp với Công đoàn, Chi đoàn trường và các em học sinh đã tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ phường Giang Biên nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024).

Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 là một ngày có ý nghĩa vô cùng lớn đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Đây là dịp để mỗi người dân nhớ về cội nguồn, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn vô hạn đối với những anh hùng đã hi sinh vì độc lập dân tộc. Chiến tranh dù đã đi qua nhưng những đau thương mất mát vẫn còn hằn sâu trong tim những người ở lại. Cuộc sống hòa bình hạnh phúc hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của các anh hùng. Vì thế, ngày 27/7 là cơ hội để mỗi người con của Việt Nam tỏ lòng biết ơn chân thành đến những người đã hi sinh và cống hiến hết mình cho dân tộc.

Sáng ngày 26/7/2024, Trường THCS Giang Biên đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ phường Giang Biên. Tham dự buổi lễ có cô giáo Trần Thị Thanh Hà – BTCB, Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Hoàng Ngọc Mến – Phó BTCB, Phó hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô trong chi đoàn trường THCS Giang Biên và hơn 20 em học sinh đại diện cho học sinh toàn trường. Lễ dâng hương đã được tiến hành trang trọng, thành kính, tôn nghiêm và đầy xúc động.



Các thầy cô giáo và các em học sinh tham gia lễ dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ phường Giang Biên



*Cô Trần Thị Thanh Hà – BTCB, Hiệu trưởng nhà trường đọc lời tri ân,
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ*

Lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ là hoạt động nhằm phát huy truyền thống yêu nước, củng cố và bồi đắp thêm niềm tin vào sự nghiệp giải phóng xây dựng đất nước, tin vào công cuộc sự nghiệp của Cách mạng Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Phát huy truyền thống “Hiếu nghĩa bác ái”, “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, thống nhất tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hơn nữa, hoạt động còn nhằm giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Giang Biên đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.



Phút mặc niệm thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, các thầy cô và các em học sinh đã dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân với ý nghĩa "*Mỗi nén hương - Một tấm lòng – Một việc làm ý nghĩa thiết thực*", bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời cũng là lời hứa sẽ kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của thế hệ cha, anh đi trước, tiếp tục ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện để đóng góp tích cực vào sự phát triển của quy hương, đất nước.



Các thầy cô và các em học sinh trong chi đoàn trường THCS Giang Biên tham gia dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ phượng Giang Biên





Buổi lễ dâng hương đầy ý nghĩa của trường THCS Giang Biên nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024) đã góp phần tích cực tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời tôn vinh, khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh và người có công cho độc lập, tự do của dân tộc. Từ đó, mỗi người con của Việt Nam cần nhận thức được trách nhiệm quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với Cách mạng. Đảng và Nhà nước ta cũng đã ban hành nhiều chế độ chính sách đãi ngộ đối với người có công với cách mạng nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Người viết tin bài: Nguyễn Thị Hoài Thu